

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ, sáng tạo

Năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; đồng thời, UBND tỉnh ban hành đề án xây dựng NTM để chỉ đạo triển khai ở tất cả các xã trong tỉnh. Sau 7 năm thực hiện, chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng xây dựng NTM của cả nước. Tuy nhiên, trong điều kiện mới, đặc biệt, nhiều tiêu chí đã được sửa đổi, bổ sung đòi hỏi việc thực hiện cần có những giải pháp căn cơ, đồng bộ, sáng tạo.

KỶ 1: THÁI BÌNH - ĐIỂM SÁNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành đề án, Ban Chỉ đạo, 4 tiểu ban giúp việc và Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh được thành lập. Cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, mặc dù đời sống kinh tế nhiều khó khăn nhưng phong trào xây dựng NTM đã nhận được sự đồng thuận, tham gia hưởng ứng rất cao từ phía người dân. Không phải xã điểm xây dựng NTM của tỉnh nhưng Nam Thăng (Tiền Hải) đã hoàn thành 19 tiêu chí, về đích năm 2013. Năm 2011, khi triển khai xây dựng NTM, Nam Thăng là xã nội đồng với trên 90% số hộ nông dân thu nhập chủ yếu từ làm nông nghiệp nên gặp vô vàn khó khăn. Trong 3 năm (2011 - 2013), toàn xã tổ chức hơn 500 cuộc họp của Đảng ủy, Đảng bộ, hội nghị MTTQ và các đoàn thể, hội nghị nhân dân... để quán triệt ý nghĩa, mục đích chủ trương xây dựng NTM cũng như phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó đã động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng quê hương. Kết quả, cuối năm 2013, Nam Thăng cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí với tổng nguồn vốn huy động gần 74 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng



Tích tụ ruộng đất tạo cánh đồng màu cao sản xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ).

góp 44 tỷ đồng (gồm góp tiền, góp đất, hiến đất, tháo dỡ các công trình, tiền con em xa quê ủng hộ). Ông Vũ Ngọc Tính, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chương trình xây dựng NTM đã mang lại những lợi ích hết sức to lớn, góp phần thay đổi diện mạo làng quê cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

cho người dân địa phương. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 12,7 triệu đồng, đến khi hoàn thành xây dựng NTM năm 2013 đã tăng lên 23,36 triệu đồng. Hiện nay, địa phương luôn chú trọng duy trì và nâng cao các tiêu chí, trọng ưu tiên thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất, nâng cao

thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,3 triệu đồng/năm. Không chỉ Nam Thăng, những cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo trong xây dựng NTM ở các địa phương trong tỉnh đã góp phần đẩy nhanh kết quả NTM của huyện,

của tỉnh. Cuối năm 2015, Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh về đích NTM trong niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân nơi đây. Thời kỳ đầu triển khai xây dựng NTM, Hưng Hà cũng gặp nhiều thách thức lớn nhưng huyện đã biết khơi dậy và phát huy niềm tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi người. Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhân dân đóng góp gần 1.668 tỷ đồng, chiếm 37,2% kinh phí xây dựng NTM toàn huyện (bao gồm cả tiền mặt, giá trị các công trình tháo dỡ, hiến đất và ngày công lao động). Đến tháng 6/2017, toàn huyện có 32/33 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; xã còn lại là Bắc Sơn đã đạt 14/18 tiêu chí và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để đề nghị tỉnh công nhận xã NTM.

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự đồng thuận của nhân dân các địa phương đã tạo nên những thành tựu đột phá trong xây dựng NTM. Tổng nguồn lực huy động để xây dựng NTM lũy kế đến hết năm 2016 (bao gồm cả tiền, ngày công, xi măng tỉnh hỗ trợ, nhân dân hiến đất và tài sản) khoảng 14.468,6 tỷ đồng. Năm 2017, UBND tỉnh phân bổ 67.400 triệu đồng đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Tính đến tháng 12/2017, toàn tỉnh có 186/263 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 70,7% tổng số xã trong toàn tỉnh); huyện Hưng Hà được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Số tiêu chí đạt bình quân là 17,57 tiêu chí/xã (tăng trên 11 tiêu chí/xã so với năm 2010, vượt so với bình quân chung trong cả nước 4 tiêu chí/xã). 77 xã còn lại có: 13 xã đạt từ 17 - 19 tiêu chí; 62 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí; 2 xã đạt 8 - 9 tiêu chí.

Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh



Thực tiễn xây dựng NTM đã khẳng định những thành tựu to lớn Thái Bình đạt được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như các địa phương đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện đã phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết, đồng nhất; quyết liệt nhưng không nóng vội, không chủ quan, không chạy theo thành tích, xây dựng được lộ trình, bước đi phù hợp; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó coi trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM với quan điểm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và phương châm "lấy sức dân để giải quyết công việc của dân". Tổ chức sơ kết, tổng kết các mô hình, rút kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên, nuôi dưỡng phong trào.

Ông Bùi Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy



Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của chương trình xây dựng NTM, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy và các tổ chức thành viên đã phát huy tối vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng NTM. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đến các tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM. Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", MTTQ huyện đã phát động các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động; các đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên... cũng phát động các phong trào thi đua cụ thể, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia. Qua đó tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Văn Chử, thôn An Ký Tây, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ)



Thành quả lớn nhất người dân chúng tôi được hưởng thụ khi địa phương xây dựng NTM đó là đời sống kinh tế khá lên trông thấy. Nhờ thực hiện tiêu chí điển hình đổi thửa mà nhà tôi tích tụ được 4 sào ruộng chuyển sang trồng cây chuyên màu cho giá trị kinh tế cao và thu lãi từ 60 - 100 triệu đồng/năm. Giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, lao động sản xuất. Môi trường được cải thiện, người dân được sử dụng nguồn nước sạch giúp bảo vệ, nâng cao sức khỏe...

(còn nữa)
NHÓM PHÓNG VIÊN

THÁI THUY

Chủ động hộ đê tại các vị trí xung yếu

Qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn, nhiều vị trí trọng điểm, xung yếu tại các tuyến đê, kè, cống trên địa bàn huyện Thái Thụy không bảo đảm yêu cầu. Vì thế, ngay trước mùa mưa bão, các cấp, các ngành chức năng của huyện đã chủ động đưa ra các phương án, chuẩn bị vật tư, phương tiện để sẵn sàng xử lý ngay khi có sự cố xảy ra. Thái Thụy là huyện ven biển có tổng chiều dài đê, kè nhiều nhất tỉnh với 87,3km đi qua địa bàn 23 xã, thị trấn. Trong đó có 19,7km đê sông, 36,5km đê cửa sông, 31,1km đê biển; 64 cống dưới đê; 20 kè lát mái, 28km kè hộ bờ; 2 khu neo đậu tàu thuyền. Những năm qua, hệ thống đê, kè trên địa bàn huyện đã được đầu tư nâng cấp khá cơ bản, tuy nhiên vẫn còn một số đoạn đê, kè đã xuống cấp gây mất an toàn trong mùa mưa bão. Cụ thể như trên tuyến đê cửa sông Hũu Hóa đoạn từ K2+900 đến K7+00, đoạn từ K12+900 đến K17+00, đê biển 8 cũ, thuộc địa phận các xã Hồng Quỳnh, Thụy Hồng, Thụy Dũng... Đây là những đoạn có mặt ngang đê nhỏ, cao trình thân đê thấp, trường hợp xảy ra bão lớn trùng với triều cường nước biển dâng thì nguy cơ tràn đê là rất cao. Riêng đoạn đê cửa sông tả Trà Lý, đoạn qua xã Thái Thọ vào thời điểm gặp những trận bão lớn năm 2012, 2016 nước đã dâng cách mặt thân đê chỉ vài chục cm, rất nguy hiểm. Ngoài các vị trí trên, Thái Thụy đã xác định được nhiều vị trí trọng điểm, xung yếu khác nằm rải rác trên toàn hệ thống đê, kè, cống của huyện như trên tuyến đê sông tả Trà Lý gồm: kè Thái

Hà, từ K41+730 đến K42+030 (Thái Hà) và đê, kè Thái Phúc từ K46+650 đến K47+150 (Thái Phúc)... Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Trước mùa mưa bão, các ngành chức năng của huyện đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đê, kè, cống và các công trình thủy lợi phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai. Trong đó, đã xác định và phân loại các vị trí trọng điểm, xung yếu của đê, kè để xây dựng phương án giao cho 10 cụm phòng, chống thiên tai của huyện sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Theo đó, bố trí lực lượng canh coi đê 480 người, lực lượng xung kích 6.890 người, cử sách 1.940 người, giao thông 171 người, số lượng bao tải 282.500 chiếc, đèn pin 6.100 chiếc, 9 tàu thuyền, 22 ô tô... Qua công tác kiểm tra của các cụm phòng, chống thiên tai của huyện đến nay các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện đúng

số lượng, chất lượng và tập kết vào vị trí được giao. Ngoài ra, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giải tỏa các vị phạm trong hành lang bảo vệ đê, xử lý dứt điểm vi phạm còn tồn tại. Bên cạnh sự chủ động trong công tác hộ đê tại các vị trí xung yếu, để bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều trong mùa mưa bão, Thái Thụy đề nghị tỉnh bố trí kinh phí xử lý khẩn cấp các hạng mục công trình đê điều như: kè Thái Hà đoạn K41+500 đến K41+950 đê sông tả Trà Lý (Thái Hà); đê cửa sông tả Trà Lý, đoạn K9+00 đến K13+000 (Thái Thọ); đê sông tả Trà Lý, đoạn K46+00 đến K51+000 (Thái Phúc); xây mới cống Mai Diêm, cống Láng Quai... Đồng thời, bố trí kinh phí để rải đá cấp phối, củng cố hóa mặt đê cửa sông Hũu Hóa, cửa sông tả Trà Lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

TRẦN TUẤN



Đê cửa sông tả Trà Lý, đoạn qua địa bàn xã Thái Thọ (Thái Thụy) bị sạt lở dưới chân đê.

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN AN ẤP

"Ngân hàng thu nhỏ" ở nông thôn

lợi, rút ra dễ dàng, an toàn, bí mật và tác phong làm việc hòa nhã, cởi mở, phục vụ tận tình, chu đáo, từ khi thành lập đến nay, Quỹ luôn tạo lập được uy tín, từ đó huy động được tới đa lượng tiền nhân Bả. Nhưng từ khi Quỹ TDND An Ấp mở dịch vụ chuyển tiền, anh không còn phải vất vả đi lại nữa mà vẫn có thể gửi tiền về cho gia đình ngay tại xã. Anh Kiên tâm sự: Mặc dù cả gia đình tôi đều ở Yên Bái nhưng do không có việc làm ổn định nên tôi đã quyết định về quê lập nghiệp. Việc mở thêm dịch vụ chuyển tiền của Quỹ TDND An Ấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi rất nhiều mỗi khi gửi tiền về cho gia đình. Việc chuyển tiền tại Quỹ không những đơn giản, nhanh chóng về thủ tục mà chi phí lại rất hợp lý. Quỹ TDND An Ấp là một trong 24/85 quỹ TDND trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện dịch vụ chuyển tiền mang lại hiệu quả cao. Giám đốc Quỹ Nguyễn Đình Điều cho biết: Để đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của nhân dân, tạo việc làm và tăng thêm nhu cầu cho cán bộ, nhân viên, tháng 4/2017, Quỹ đã đầu tư kinh phí đồng thời cử cán bộ đi đào tạo, học tập kinh nghiệm thực hiện dịch vụ chuyển tiền, từ đó tổ chức thực hiện với mục tiêu an toàn, chính xác, tạo độ tin cậy cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Chính vì thế, mặc dù mới chỉ triển khai thực hiện được hơn 1 năm nhưng doanh số chuyển tiền của Quỹ đã đạt gần 40 tỷ đồng. Không chỉ thực hiện tốt dịch vụ chuyển tiền, Quỹ TDND An Ấp còn là địa chỉ tin cậy đối với nhân dân trong và ngoài xã hội tham gia gửi tiền tiết kiệm. Với phương châm gửi tiền thuận



Cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân An Ấp kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn của thành viên Đặng Quang Anh (thôn Đông Thành, xã An Ấp).

Mục tiêu hoạt động của Quỹ năm 2018:

- Tăng vốn điều lệ từ 20 - 30%;
- Tăng số dư tiền gửi từ 15 - 20%;
- Dự nợ cho vay tăng từ 17 - 25%;
- 100% cán bộ, nhân viên của Quỹ phấn đấu đạt danh hiệu lao động tiên tiến; Quỹ đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;
- Kết quả kinh doanh đạt gần 500 triệu đồng.

Chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Đặng Quang Anh (thôn Đông Thành, xã An Ấp). Trong căn nhà kiên cố 3 tầng với thiết kế hiện đại vừa được xây mới, anh Quang Anh tâm sự: Gia đình tôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay là do Quỹ TDND An Ấp luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để được vay vốn một cách nhanh nhất, đồng hành cùng gia đình trong mọi hoàn cảnh, từ đó mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, gia đình tôi thường xuyên nuôi 100 con lợn nái, 250 con lợn thịt. Chăn nuôi hiệu quả, gia đình anh Quang Anh không chỉ nâng cao chất

lượng cuộc sống mà còn tạo việc làm cho 1 lao động với thu nhập trung bình 4 triệu đồng/tháng. Giám đốc Quỹ TDND An Ấp Nguyễn Đình Điều cho biết thêm: Để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, Quỹ tập trung đầu tư kinh phí nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên; tăng cường quản lý thành viên; tăng trưởng tín dụng trên cơ sở đánh giá thực trạng, khả năng nguồn vốn. Đồng thời, duy trì thực hiện có hiệu quả dịch vụ chuyển tiền, từ đó phục vụ kịp thời nhu cầu của nhân dân trong và ngoài xã.

MINH HƯƠNG